



กองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้สินที่พบมากที่สุดและเป็นปัญหาเรื้อรังรุนแรงยิ่งรากลึกสร้างความลำบากให้กับเกษตรกรและผู้ยากจนในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน เป็นเหตุให้หนี้สินครัวเรือนสูงจนเกษตรกรและผู้ยากจนขาดสภาพคล่อง สุดท้ายจำเป็นต้องนำที่ดิน ที่ทำกิน และ/หรือที่อยู่อาศัยของตนไปจำนองขายฝากหรือให้จำหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันตามสัญญาเงินกู้กลายเป็นปฐมเหตุของการสูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนไปในที่สุด



ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง "กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน" เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน) ด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนในการปลดปล่อยหนี้สินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนและเป็นการสงวนรักษาที่ดินไว้มีให้ตกเป็นของจำหนี้ยึดถือหรือบุคคลอื่น โดยกำหนดวงเงินในการให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน 2,500,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีกำหนดระยะเวลาการชำระเงินคืนภายใน 20 ปี ซึ่งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน มีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

- 1 เพื่อไถ่ หรือไถ่ก่อนที่ดินคืน จากการขายฝาก หรือจำนอง
- 2 เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ยืมได้นำที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้จำหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกัน
- 3 เพื่อซื้อที่ดินคืนจากการสูญเสียสิทธิ หรือกรรมสิทธิ์ไป เนื่องจากการขายฝาก หรือจำนองหรือสัญญากู้ยืมเงิน
- 4 เพื่อซื้อที่ดินเช่า ตาม พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- 5 เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืม รายละไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับลูกหนี้รายเก่า หรือลูกหนี้รายใหม่ที่ขอกู้เงินเพื่อการประกอบอาชีพพร้อมกับขอกู้เงินเพื่อปลดปล่อยหนี้สินเดิม

แม้ว่าการช่วยเหลือที่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน อาจไม่ครอบคลุมเกษตรกรและผู้ยากจนทุกรายที่ประสบปัญหาได้ แต่อย่างน้อยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ก็เป็นกองทุนเดียวที่ให้ความช่วยเหลือในการสงวนรักษาที่ดินและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่เข้าหลักเกณฑ์ของการให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการดำเนินงานอนุมัติเงินกู้สะสม ตั้งแต่ มกราคม 2534 - 31 กรกฎาคม 2567 มีการอนุมัติเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน 36,535 ราย รวมเป็นเงินจำนวน 9,112.68 ล้านบาท และเป็นที่ดินที่ช่วยเหลือเนื้อที่จำนวน 318,986 ไร่ 1 งาน 74.1 ตารางวา และในประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567) มีการอนุมัติเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวนทั้งสิ้น 278 ราย รวมเป็นเงินที่กองทุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนจำนวน 173.71 ล้านบาท และคิดเป็นที่ดินที่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนช่วยเหลือ เนื้อที่ 1,574-3-38.9 ไร่



กองทุนหมุนเวียนฯ พยายามอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ตามระเบียบฯ อย่างไรก็ตาม การรับรู้รับทราบถึงการมีอยู่และข้อระบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่ครอบคลุมมากพอที่จะทำให้เกิดความตระหนักถึงการมีอยู่ของกองทุนหมุนเวียนฯ แต่กองทุนหมุนเวียนฯ จะไม่หยุดพัฒนา และจะพยายามยื่นมือไปให้ถึงเกษตรกรและผู้ยากจนทุก ๆ รายที่กองทุนหมุนเวียนฯ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพื่อสงวนรักษาที่ดินและ/หรือที่ทำกินอันเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรและผู้ยากจนมิให้หลุดมือไปเป็นของผู้อื่น

"ดอกน้อย ผ่อนนาน"

สงวนที่ดิน ที่ทำกินยังอยู่

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน" รายละเอียดยเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0 2280 7750 หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Bfpca316@gmail.com